



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ มาใช้กับการประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

สำนักการแพทย์ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือกดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ / หน่วยงาน	ได้รับการคัดเลือก ให้ประเมินเพื่อรับเงิน ประจำตำแหน่งจำนวน (บาท)
๑.	นายณัฐวัฒน์ วงษ์ไชยคณาการ	นายแพทย์ชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ รพต.๖๐๕)	กลุ่มบริการทางการแพทย์ กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์	๓,๕๐๐ บาท

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายสุรินทร์ กู้เจริญประสิทธิ์)
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นายณัฐวัฒน์ วงษ์ไชยคณากร

ขอประเมินเพื่อรับเงินประจำตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการ ด้านเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา(ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๖๐๕)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๒) - วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา - ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านจอตาและวันตา - อายุราชการ ๔ ปี ๕ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕) - ดำรงตำแหน่งระดับ ๖ เป็นเวลา ๑ ปี ๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๔) และดำรงตำแหน่งชำนาญการ เป็นเวลา ๑ ปี ๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕) รวมเป็นเวลา ๒ ปี ๕ เดือน - ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ เป็นเวลา ๔ ปี ๕ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕) - ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ใบอนุญาตที่ ๒๖๒๖๕
<p>๒. การพิจารณาคูณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p> <p>๓. อื่น ๆ (ระบุ)</p> <p>.....</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๙๔

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นายณัฐวัฒน์ วงษ์ไชยคณากร

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการ ด้านเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๖๐๕)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การดูแลรักษาโรคจอประสาทตาผิดปกติในทารกเกิดก่อนกำหนดในโรงพยาบาลตากสิน

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน เดือนตุลาคม ๒๕๕๓ - กันยายน ๒๕๕๔

ขณะดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ กลุ่มบริการทางการแพทย์ กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลตากสิน
สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน

อัตราการตรวจคัดกรองโรคจอประสาทตาผิดปกติในทารกเกิดก่อนกำหนด (Retinopathy of prematurity, ROP) ในทารกกลุ่มเสี่ยงที่โรงพยาบาลตากสินสามารถตรวจได้ครบ ๑๐๐ % เกณฑ์การตรวจคัดกรองโรค ROP ที่ใช้อยู่ในโรงพยาบาลตากสิน สามารถใช้ในการตรวจทารกเกิดก่อนกำหนดที่เสี่ยงต่อโรค ROP ได้ การรักษาโรค ROP ทุกราย รักษาด้วยการยิงเลเซอร์โดยวิธี local anesthesia โดยมีกุมารแพทย์ช่วยเฝ้าสังเกตอาการ หลังจากยิงเลเซอร์การบวมอักเสบของเนื้อเยื่อรอบๆ ตาน้อยมาก เมื่อเทียบกับวิธีการจี้ความเย็น ไม่พบมีผลแทรกซ้อนเกิดขึ้น ในระหว่างที่ให้การรักษา การรักษาด้วยวิธีนี้ทำให้ไม่จำเป็นต้องดมยาสลบ ทำให้สามารถลดผลแทรกซ้อนที่จะเกิดจากการดมยาสลบในทารกเกิดก่อนกำหนดได้ และทำให้สามารถเริ่มการรักษาได้เร็วขึ้น สะดวกขึ้น และสามารถพิจารณาเลเซอร์ซ้ำได้สะดวกขึ้นหากตัวโรคยัง active จากการศึกษาไม่พบว่ามีทารกที่มีการลุกลามของโรค ROP มากขึ้นจนทำให้มีการสูญเสียการมองเห็น

ประโยชน์ที่ได้รับ

เกณฑ์และแนวทางการส่งตรวจคัดกรองโรค ROP ที่โรงพยาบาลตากสินในชื่อขณะนีถือว่าดีมาก ทารกที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้รับการตรวจคัดกรองทุกราย แนวทางการดูแลรักษาโรค ROP โดยการยิงเลเซอร์แบบไม่ดมยาสลบ ให้ผลการรักษาที่ค่อนข้างดี สามารถเริ่มให้การรักษาทารกเกิดก่อนกำหนดที่เป็น ROP ได้อย่างรวดเร็ว โรงพยาบาลอื่นสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ การพัฒนาเพื่อเป็นศูนย์ในการดูแลรักษาโรคจอประสาทตาผิดปกติในทารกเกิดก่อนกำหนด วัตถุประสงค์ และหรือเป้าหมาย

๑. พัฒนาทีมแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลตากสิน ให้เป็นศูนย์ในการดูแลทารกคลอดก่อนกำหนดที่เป็นโรค ROP ให้ได้รับการส่งต่อจากโรงพยาบาลอื่นอย่างมีประสิทธิภาพ

๒. เพื่อลดการเกิดความพิการทางสายตาทารกคลอดก่อนกำหนดที่เป็น ROP โดยเฉพาะโรงพยาบาลข้างเคียงที่ยังไม่มีความพร้อมในการดูแลรักษาโรคนี้ได้

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ทำให้ลดการเกิดความพิการทางสายตาทารกคลอดก่อนกำหนดที่เป็น ROP โดยเฉพาะในโรงพยาบาลที่ยังไม่มีความพร้อมในการดูแลรักษาโรค ROP

๒. ช่วยลดความยุ่งยาก ซับซ้อนในการติดต่อประสานงาน ในการส่งต่อทารกมารับการรักษาโรค ROP ที่โรงพยาบาลตากสิน

๓. เป็นการกระตุ้นให้เห็นถึงความสำคัญของโรค ROP ที่จะทำให้เกิดความพิการทางสายตอย่างถาวรในทารกเกิดก่อนกำหนด
๔. เป็นโรงพยาบาลต้นแบบในการดูแลรักษาโรค ROP สำหรับโรงพยาบาลที่ยังไม่มีความพร้อม ให้สามารถพัฒนาการดูแลรักษาโรคนี้ได้